
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๒ 

วันพุธ ท่ี  ๒๘  มกราคม ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายทินกร นําบุญจิตต  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.  นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.  นางอรวรรณ                 ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๒. ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร     

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓.  ผศ.ไพศาล สิทธิเลิศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ   

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔.  อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  ผศ.สารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  อาจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  อาจารยถนัด                  บุญชัย                    รักษาการ รองอธิการบดี   
  ปฏิบัติหนาที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 



 ๒ 

ผูไมมาประชมุ 
๑.  นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.  ดร.ทองใบ ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.  ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ           นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นางเพ็ญพรรณ              วังวิวัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.เสาวณี                  ใจรักษ              รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๒. นางเสารคํา เมืองแกว หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
๓. นางกนกวรรณ พวงลังกา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวอมตะ               ปญจไชยา               ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางศิริพร                      ธุวดาราตระกูล       ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายโกศล                      แสงงาม                  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  
  ๑.๑   สําเนาประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
          
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอที่ประชุมเพื่อแจงใหทราบวา  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เรืองเดช วงศหลา ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปแลวนั้น 
           บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับแจงทางโทรสารจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ วาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป รายละเอียดตามสําเนาประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๑   
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 



 ๓ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
   
  ๑. การไดมาซึ่งสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เ ร่ือง แตงตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมนี้เปนเพียงการไดรับแจงทางโทรสาร ไมมีหนังสือนําสงจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงถือวาเปนเอกสารที่ยังไมสมบูรณ
และยังไมมีผลอยางเปนทางการ ดังนั้น ในชวงที่ยังไมไดรับหนังสือแจงจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ ควรระบุตําแหนงของผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา  
โดยใชช่ือตําแหนงวา “รักษาราชการแทนอธิการบดี” ไปจนกวาจะไดรับหนังสือแจงอยางเปนทางการ 
  ๒. เรื่องนี้มีผลเกี่ยวของไปถึงการแตงตั้งรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี กรณีที่ 
ยังคงเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีอยูนั้นหากตองการแตงตั้งบุคคลมาชวยบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัย ควรแตงตั้งรักษาการรองอธิการบดีโดยผูรักษาราชการแทนอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง
รักษาการรองอธิการบดีดวยตนเอง เนื่องจากหากแตงตั้งรองอธิการบดีเมื่อผูรักษาราชการแทน
อธิการบดีพนจากตําแหนง รองอธิการบดีที่ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตงตั้งขึ้นก็ตองพนจาก
ตําแหนงไปดวย เพราะโดยหลักปฏิบัติแลววาระการดํารงตําแหนงของรองอธิการบดียอมไมเกินไป
กวาวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี  ในสวนอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ตามกฎหมายกําหนดใหแตงตั้งรองอธิการบดีเทานั้นไมไดใหอํานาจและหนาที่ในการแตงตั้ง
รักษาการรองอธิการบดีได เนื่องจากตามมาตรา ๑๘ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจแตงตั้งรองอธิการบดี แตไมไดใหอํานาจในการแตงตั้งรักษาการ
รองอธิการบดี  แตทั้งนี้ก็สามารถใชทางเลือกอื่นได กลาวคือ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งบุคคลมา
ปฏิบัติหนาที่รองอธิการบดีก็ได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๑๗) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๓. รักษาการรองอธิการบดีขณะที่ดํารงตําแหนงอาจจะไมสามารถไดรับเงินประจํา
ตําแหนงขณะที่ปฏิบัติหนาที่อยู แตเมื่อภายหลังหากอธิการบดีไดรับหนังสือจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจงเรื่องการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งรองอธิการบดี 
โดยคําแนะนําของอธิการบดีใหดํารงตําแหนงยอนหลังไปถึงวันที่อธิการบดีไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
รองอธิการบดีผูนั้นก็สามารถไดรับเงินประจําตําแหนงยอนหลังได 
  ๔ .  อาจให ผูป ฏิบัติหน าที่ รองอธิการบดีใช ช่ือตํ าแหนงว า  “ปฏิบัติหน าที่  
รองอธิการบดี” ไปจนกวาจะไดรับหนังสือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย    
๑. รับทราบ สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับแจง
ทางโทรสารจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. มอบอธิการบดีรับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้งรักษาการรองอธิการบดี 
 
 ๑.๒ แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและแสดงความยินดี 
กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
ในคณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้  

๑) รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหดํารงตําแหนง “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” ใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 

๒) นายเรืองชัย  ทรัพยนิ รันดร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหดํารงตําแหนง “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

๓) ผู ช ว ยศ าสตร าจ า รย  ดร . เ รื อ ง เ ดช  วงศ หล า  อ ธิก า รบดี  กรรมก าร 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหดํารงตําแหนง “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ”  
ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  และนายกสภามหาวิทยาลัยมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยดังกลาว 
 
  มติสภามหาวทิยาลัย 
   รับทราบ 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๕ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 

 ๒.๑  รายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑๘/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํา
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ เสร็จเรียบรอย
แลว  โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดสงไปพรอมกับเอกสารการประชุมลวงหนาเจ็ดวัน ตามที่
ขอบังคับกําหนด   
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 
   
   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหแกไข ดังนี้ 
    
  ๑. หนา ๗ ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความดังตอไปนี้แทน   
  

      “๑.๓   ความคืบหนาเกี่ยวกับการถอดถอนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

        ผูชวยศาสตราจารย  ดร . เ รือง เดช  วงศหล า  อธิการบดี  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไดมี
หนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามความคืบหนากรณีที่มีคณาจารยยื่นเรื่องขอถอดถอนคณบดี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิ
แลว ไดความวา ผูที่เสนอเรื่องถอดถอนมีเจตนาเพียงตองการแจงเตือนใหคณบดีดําเนินการบริหาร
จัดการใหเหมาะสม และเปดโอกาสใหผูอ่ืนมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มหาวิทยาลัย
จึงไดมีการดําเนินการภายในโดยไดตักเตือนใหคณบดีรับทราบและเขาใจเรียบรอยแลว”  
  ๒. หนา ๖ – ๗ เพิ่มขอความดังตอไปนี้ทายระเบียบวาระที่ ๑.๑ ถึง ๑.๓  
     “มติสภามหาวิทยาลัย 
        รับทราบ”  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๖ 

  ๓. หนา ๑๐ ยกเลิกขอความในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอ ๕ และใหใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน  
   “ ๕. หากมีการกํากับการปฏิบัติงานเปนกรอบเปาหมายในระยะเวลา ๔ ป  
วาคณบดีตองทําอะไรบางและมีการประเมินการทํางานอยางจริงจัง จะชวยใหผูที่เสนอตัวเปนคณบดี
ไดคํานึงถึงผลงานมากกวาตําแหนง จึงควรมีกระบวนการติดตามการทํางานของคณบดีมากกวาที่จะ
สนใจเรื่องกระบวนการไดมาซึ่งคณบดี  
   และผูดํารงตําแหนงคณบดีอาจจะมาจากบุคคลภายในหรือภายนอกคณะ/
วิทยาลัยก็ได จึงควรกําหนดหลักเกณฑการประเมินคณบดีใหชัดเจนและกําหนดเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยตองการ โดยไมจําเปนตองพิจารณาจากคะแนนการหยั่งเสียงเพียงอยางเดียว เพราะ
วัฒนธรรมองคกรที่นี่  ผูได รับคะแนนผลการหยั่ง เสียงในลําดับรองลงไปมักจะขอถอนตัว  
จึงจําเปนตองเปดกวาง ซ่ึงไมใชเฉพาะกรณีวิทยาลัยแมฮองสอน คณะอื่นๆ อาจทําไดเชนเดียวกัน  
แตอาจเริ่มที่วิทยาลัยแมฮองสอนกอน เพราะจะทําไดงายกวา เชน อาจกําหนดเปาหมาย ๔ ปขางหนา
ของวิทยาลัยแมฮองสอนคืออะไรแลวให ผูที่ เข า รับการสรรหานํา เสนอวิสัยทัศน  และให 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมตองสนใจคะแนนที่ไดมาเลย ถาสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา
ผูใดจะทําตามเปาหมายไดมากที่สุดก็เลือกคนนั้น แลวแตงตั้งคณะกรรมการประเมินติดตาม 
การทํางานตอไป ซ่ึงถาคิดวาวิธีนี้ทําแลวประสบผลสําเร็จก็อาจจะนําไปใชกับคณะอื่นๆ และสถาบัน/
สํานัก ตางๆ ดวย” 
  ๔. หนา ๒๘ แกไขขอความในระเบียบวาระที่ ๕.๕ มติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๒  
จากเดิม “๒. ...จนกวาจะมีการแตงตั้งรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีคนหนึ่งเปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” แกไขเปน “๒. ...จนกวาจะมีการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งโดย
คําแนะนําของอธิการบดีเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 
  ๕. หนา ๔๐ แกไขตําแหนง “เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” เปล่ียนเปน “ปฏิบัติ
หนาที ่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ตามที่แกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 

   ไมมี 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   
 
  ๔.๑    ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการดําเนนิการทางวินยั 
                         แกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพนจากราชการไปแลว 
   อันมิใชเพราะเหตุตาย  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
 
           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  มีมติให
ยกเลิกประกาศ  ก .พ .อ .  เรื่อง  มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลวอันมิใชเพราะเหตุตาย ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐  และ
ใหใชประกาศ  ก .พ .อ .  เรื่อง  มาตรฐานการดํา เนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงพนจากราชการไปแลวอันมิใชเพราะเหตุตาย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ 
 
 ๔.๒   สําเนาประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
          
   ยกไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๑  
 
  ๔.๓   การลงโทษทางวินัย “ไลออก” จากราชการ ของขาราชการพลเรือน 
    ในสถาบันอดุมศึกษา ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  
    ท่ี ๓๔๐/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นํา เสนอที่ประชุมวา  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ที่ ๒๙๐๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ และคณะกรรมการดังกลาวไดสอบสวนและ
พิจารณาเห็นวา นางชาริณี  เชาวนศิลป จงใจขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควรและปกปดขอความ
ซ่ึงควรตองแจงเพื่อใหตนเองไดรับประโยชนที่มิควรจะได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  ดังนั้น อธิการบดีในฐานะผูบังคับบัญชาจึงสั่งใหลงโทษทางวินัย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๘ 

“ไลออก” จากราชการ รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๓๔๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
         ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การ
ลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๙ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓      
 
   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้
 

๑. คําสั่งลงโทษทางวินัย “ไลออก” จากราชการฉบับนี้ มีผลตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๕๑ แตมหาวิทยาลัยนําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ซ่ึงผานมา 
เปนระยะเวลากวาหนึ่งปแลวถือวาลาชามาก ดังนั้น กรณีที่มีการดําเนินการทางวินัยหรือส่ังลงโทษ
ทางวินัย มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยเร็ว เนื่องจากหากลาชาเกินไป
อาจสงผลกระทบตอผูที่ไดรับคําสั่งทําใหเสียสิทธิในการอุทธรณภายใน ๙๐ วัน ตามที่กฎระเบียบ
กําหนดไว 

๒. การจะดําเนินการใหผูไดรับคําสั่งชดใชเงินคืนโดยใชกระบวนการทางศาล 
ควรคํานึงถึงอายุความของการฟองรองใหถ่ีถวนดวย  

๓. ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๙ กําหนดไววา “ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษมิไดดําเนินการทางวินัยหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการ 
โดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และส่ังการใหมใหถูกตอง
และเหมาะสมตอไปก็ได”  ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยนําเสนอเพียงแตคําส่ังจึงทําใหสภามหาวิทยาลัย
ไมทราบรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ วา การดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาเปนไปโดย
เครงครัดและเปนธรรมหรือไม ดังนั้น ในครั้งตอไปมหาวิทยาลัยควรเสนอเอกสารที่เกี่ยวของ 
โดยสมบูรณใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย 

๔. การสอบสวนและการดําเนินการทางวินัย มีผลกระทบและเกี่ยวของกับ 
ผูถูกสอบสวนทางวินัยและผูที่เกี่ยวของโดยตรง  การดําเนินการและเอกสารทุกอยางจึงเปนความลับ 
ไมสามารถเปดเผยได 

๕. ควรมอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร กรณี 
การนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับการสอบสวนทางวินัยซ่ึงเปนความลับที่ตองนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 



 ๙ 

 ๔.๔   รายงานเงินสวสัดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการเงินสวัสดิการ
บุคลากร งานสวัสดิการ สํานักงานอธิการบดี ขอรายงานเงินสวัสดิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และสรุปรายงานครึ่งปหลัง และสรุปรายงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอ 
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เงินสวัสดิการคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
๒. รายงานรายรับ – รายจายเงินสวัสดิการ ประจําเดือนกันยายน 

(ระหวางวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
๓. สรุปรายงานรายรับ – รายจายเงินสวัสดิการ ประจําครึ่งปหลัง 

(ระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
๔. สรุปรายงานรายรับ – รายจายเงินสวัสดิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

(ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
           รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ 
 
 ๔.๕    การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 
   ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ในสวนที่เก่ียวของกับสภามหาวิทยาลัย 
 
             เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ก.พ.ร. ไดจัดใหมีการประชุมชี้แจง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 
๒๕๕๒ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เห็นวามีการประเมินสภามหาวิทยาลัย และมีน้ําหนักรอยละ 
๑๐ ดังนั้น จึงไดขอเอกสารจากการประชุมมาเพื่อแจงใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
             รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๐ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้
 
   ๑. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเคยพิจารณาและมีความเห็นวาควรมีการติดตามผล 
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น ควรมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
เปนพิเศษเพื่อใหเร่ืองดังกลาวเกิดความกาวหนา 
   ๒. สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผูบริหาร 
   ๓. ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละคร้ัง อาจทําเปนตารางสรุปวาการ
ประชุมครั้งที่ผานมามีมติเชนใดบาง เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไดชวยดูแล 
   ๔. ควรเริ่มจากวิธีการงายๆโดยใชขอมูลจากฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรกอน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ 
 
  ๔.๖   รายงานสถานภาพทางการเงนิและสรุปภาพรวม การจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณ 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอรายงานสถานภาพทางการเงินและสรุปภาพรวมการ
จัดสรรและการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
   มติสภามหาวิทยาลัย    
   รับทราบ และมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณารายละเอยีด
ตามเอกสารที่มหาวิทยาลัยนาํเสนอ หากมขีอเสนอแนะใด ๆ ขอใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
  ๕.๑ อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๑  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหนางเสารคํา  เมืองแกว หัวหนา
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขารวมประชุมเพื่อตอบขอคําถาม
เกี่ยวกับการอนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต  และนําเสนอที่ประชุมวาดวยสภาวิชาการ
ในคราวประชุม คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๑   ในคราวประชุม ครั้งที่ 
๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  และในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม  ๒๕๕๑  ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาที่ สําเร็จการศึกษาครบถวน 
ตามหลักสูตรแลว  ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑  และ
พิจารณาเสนอการใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลกัสตูรแลว 
ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ดังนี้ 
  ๑. การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
    ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   จํานวน  ๒๘๔ คน 
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    จํานวน        ๓  คน 
  ๒. การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
    ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   จํานวน ๑๑๙  คน 
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    จํานวน     ๗๐ คน 
  ๓. การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
    ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   จํานวน ๒๖๓ คน 
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   จํานวน        ๑ คน 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  จํานวน ๗๔๐ คน  จําแนกเปน 

•  ระดับปริญญาตรี ๖๔๖    คน 

•  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต           ๗๔   คน 

•  ระดับปริญญาโท    ๒๐  คน 
      รวม           ๗๔๐     คน 

 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 



 ๑๒ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 
๑. หนา ๘๐  ผูสําเร็จการศึกษา ๔ คน เปนนักศึกษาที่เขาศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๔๗

ซ่ึงสําเร็จการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๑ แตยังคงไดรับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากเปน
นักศึกษาหลักสูตร  ๔  ป  ภาคพิเศษ  ซ่ึงตามระเบียบการวัดผล  หากสําเร็จการศึกษาภายใน 
ภาคการศึกษาที่ ๑๒ ถึง ๑๔ ถือวาอยูในเกณฑที่จะไดรับปริญญาเกียรติยม ซ่ึงการจัดการศึกษา 
ภาคพิเศษในแตละปการศึกษามหาวิทยาลัยจัดใหเรียน  ๓  ภาคการศึกษา  และตองศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไมเกิน ๒๗ ภาคการศึกษา 

๒. โดยปกติทั่วไปเปาหมายการทํางานของงานทะเบียนและประมวลผล ในระดับ
ขั้นแรกสุดจะถูกกําหนดเปาหมายไมใหเกิดขอผิดพลาดไดเลย  ดังนั้น งานทะเบียนและประมวลผล
ควรหาวิธีการที่จะทําใหการดําเนินการไมมีขอผิดพลาดเพราะเปนเรื่องสําคัญของสถาบันการศึกษา
และมีความเกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล 

 
มติสภามหาวิทยาลัย    

   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ปการศึกษา ๒๕๕๑  จํานวน ๗๔๐ คน ตามบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนาํเสนอ 
 
 ๕.๒   การปรับปรงุตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
                   เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
  
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี ใจรักษ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ นําเสนอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่  
๑๓/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ 
ไดพิจารณาเห็นควรเสนอใหมีการแตงตั้งผูที่มีผลงานทางวิชาการอยูในเกณฑที่จะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน ๗ ราย  ดังนี้  
  ๑. นายชาตรี มณีโกศล อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะครุศาสตร ขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ไมกอนวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
  ๒. นางสาวอภิญญา มนูญศิลป อาจารย ระดับ ๗  สังกัดคณะครุศาสตร ขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไมกอนวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๓ 

  ๓. นางนันทพร วรกุล อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไมกอนวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
  ๔. นางสาวกมลณัฎฐ พลวัน  อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ไมกอนวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 
  ๕ .  นางสุปราณี  วัฒนสิน  อาจารย  ระดับ  ๗   สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ไมกอนวันที่  
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
  ๖. นางจันทรเพ็ญ ชาติพันธ อาจารย ระดับ ๗  สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ไมกอนวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
  ๗.  นายไกรสร ลักษณศิริ อาจารย ระดับ ๗  สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมกอน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 
 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นายชาตรี มณีโกศล อาจารย 
ระดับ ๗ สังกัดคณะครุศาสตร ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ตั้งแตวันที่  
๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๒. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นางสาวอภิญญา มนูญศิลป 
อาจารย ระดับ ๗  สังกัดคณะครุศาสตร ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ตั้งแตวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

๓. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นางนันทพร วรกุล อาจารย  
ระดับ ๗ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ตั้งแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

๔. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง  นางสาวกมลณัฎฐ  พลวัน  
อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๔ 

๕. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นางสุปราณี วัฒนสิน อาจารย 
ระดับ ๗  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๖. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นางจันทรเพ็ญ ชาติพันธ อาจารย 
ระดับ ๗  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๗. อนุมัติใหปรับปรุงตําแหนงและแตงตั้ง นายไกรสร ลักษณศิริ อาจารย 
ระดับ ๗  สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ 
 
  ๕.๓   (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย กองทุน พ.ศ. .... 
 
   รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ในฐานะประธานกรรมการ  คณะกรรมการยกราง  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําเสนอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการเงินรายได 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดมีมติขอใหคณะกรรมการ 
ยกราง ฯ ดําเนินการยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุน พ.ศ. .... ซ่ึง
คณะกรรมการยกรางฯ ไดดําเนินการเรียบรอยและจัดสง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย กองทุน พ.ศ. ....  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา และตอมาไดปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๘ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมเพื่อขอแกไขขอความ 
ตามความเห็นของที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ภายใน) ดังนี้  

๑. แกไข ขอ ๔ บทนิยามคําวา “กองทุน” โดยใชความตอไปนี้แทน  
““กองทุน” หมายความวา กองทุนที่มหาวิทยาลัย สวนราชการ หรือสวนงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้” 
๒. แกไข ขอ ๔ บทนิยามคําวา “คณะกรรมการกองทุน” โดยใชความตอไปนี้แทน  
““คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนของแตละกองทุน 

ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบนี้” 
๓. แกไขขอความในขอ ๑๑ จากเดิม “ขอ ๑๑ ....นําเงินกองทุนตาม ขอ ๘ นําฝาก

ธนาคารพาณิชยหรือ...”  แกไขเปน  “ขอ ๑๑ ....นําเงินกองทุนตาม ขอ ๘ ฝากธนาคารพาณิชยหรือ...” 

 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 



 ๑๕ 

  มติสภามหาวิทยาลัย 
   อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุน พ.ศ. .... 
รายละเอียดตาม (ราง) ที่นําเสนอและตามที่แกไข 
 
  ๕.๔   การแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตรผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนั้น เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี
ความเห็นเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาที่ใชช่ือ “Tourism and Sufficiency Economy” วา 
ไมตรงกับชื่อสาขาวิชาในภาษาไทย พรอมทั้งมีขอเสนอแนะวาควรใชช่ือสาขาวิชาวา “Tourism in 
Sufficiency Economy” คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรเปลี่ยนชื่อตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   เห็นชอบใหแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวในมิติ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแกไขชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Tourism and Sufficiency Economy”  
แกไขเปน “Tourism in Sufficiency Economy” 
  
  ๕.๕  การแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
หลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยหลักสูตรผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนั้น  แตตอมาในภายหลังไดตรวจพบวาอาจารยประจําหลักสูตร 
มีความซ้ําซอนกับอาจารยประจําหลักสูตรของสาขาวิชาอ่ืน จึงมีความจําเปนตองแกไขหลักสูตร
ดังกลาวดวยการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๕  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
 



 ๑๖ 

  มติสภามหาวิทยาลัย 
   เห็นชอบใหแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๑ คน ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ  

 
 ๕.๖ การพิจารณาผูมีสิทธิเลือกเพื่อการแสดงความยอมรับนับถือ  
  ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  
  กรณีอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมวา ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคล

เพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตรไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และกฎหมายที่ เกี่ยวของ  โดยไดดํา เนินการออกประกาศกําหนดขั้นตอนการสรหาคณบดี 
คณะครุศาสตร และไดดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวจนถึงขั้นตอนใหผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 
จํานวน ๓ คน ไดนําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากไดมี
อาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเสนอเรื่องตอประธานกรรมการสรรหาบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตรเพื่อขอใหพิจารณาผูมีสิทธิเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะครุศาสตรกรณีอาจารยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคณะกรรมการ 
สรรหาฯ เห็นวาเปนเรื่องสําคัญและควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยกรณีนี้ใหชัดเจนกอนที่
จะดําเนินการตอไป ซ่ึงแตเดิมกําหนดใหมีการลงคะแนนเลือกเพื่อเปนการแสดงความยอมรับนับถือ 
ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงไดออกประกาศเลื่อนกําหนดการ
ลงคะแนนเลือกออกไปเพื่อรอการวินิจฉัยเสียกอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๖ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

 รองศาสตราจารย ดร.อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอขอมูล
เพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) สรุปไดดังนี้ 

๑. กรณีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของบุคลากรโรงเรียนสาธิต อาจมีแนวทางการ
วินิจฉัยได ๓ ประการ คือ (๑) คําวาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตถือวาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม  (๒) หากถือวาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายการสอน แลว ถือวามีคุณสมบัติเปนคณาจารยประจําหรือไม และ (๓) พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
การสอนซึ่งเปนคณาจารยประจําดังกลาวสังกัดคณะครุศาสตรหรือไม โดยควรพิจารณาจากทั้ง 
ขอกฎหมายและขอเท็จจริง 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๑๗ 

๒. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว มี ๗ ฉบับ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) หนา ๕ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหคํานิยามความหมายของ “บุคลากรของคณะ” หมายความวา คณาจารย
ประจําและขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ของคณะที่มีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงคณบดี  
จึงหมายถึงบุคคลที่จะมีสิทธิในการสรรหาคณบดีตองเปนบุคลากรในคณะที่มีการสรรหาคณบดี และ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๔ ไดเปลี่ยนคํานิยามความหมายของ “บุคลากรของคณะ” หมายความวา 
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหหมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี 

๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ กําหนดวา “ขาราชการครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ และคําวา 
“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ ดังนั้น บุคลากรผูสอนของโรงเรียนสาธิตจึงไมสามารถใชคําวา 
“คณาจารย” ได เนื่องจากไมไดสอนระดับอุดมศึกษา 

๒.๓ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐    
ขอ ๕ กําหนดใหผูที่จะสามารถดํารงตําแหนงทางวิชาการไดตองดํารงตําแหนงอาจารยเทานั้น  
ซ่ึงตรงกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายการสอน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไวแลว ดังนั้น กรณีเปนครู
สังกัดโรงเรียนสาธิตจึงยังไมสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได  ตองยายมาสังกัด
สถาบันอุดมศึกษาและสอนระดับปริญญากอนจึงจะสามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
   ๒.๔ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไวชัดเจนแลววาบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางไร
ที่เปน “ครู” และบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางไรที่เปน “อาจารย” 

๓. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาว มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม (เอกสารแยกเลม) หนา ๕๒ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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   ๓.๑ ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) หนา ๖๐ ตารางรายชื่อ
บุคลากรสายวิชาการโรงเรียนสาธิต ขอมูล ณ  วันที่ ๒๒มกราคม  ๒๕๕๒  ปรากฏตําแหนง 
ของบุคลากรเปนครูทั้งหมด 
   ๓.๒ ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) หนา ๖๒ ตารางสรุป
จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร มีจํานวน ๗๕ คน และบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม มีจํานวน ๓๖ คน ซ่ึงไดแยกออกมาชัดเจนวาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตไมไดอยู 
ในสังกัดคณะครุศาสตร 
   ๓.๓ ตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเลม) หนา ๖๓  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๐ ขอ ๕ ใหงานโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนสวนราชการภายใน
สํานักงานคณบดี คณะครุศาสตร ซ่ึงเปนงานบริหารทั่วไป  ไมไดหมายความวาโรงเรียนสาธิตอยู
สังกัดคณะครุศาสตร แตเปนสวนสนับสนุนและเปนงานที่จัดสรรทรัพยากรและใหเจาหนาที่เปน
หัวหนางานทําหนาที่ประสานเทานั้น โรงเรียนสาธิตจึงไมใชสวนราชการในระดับงานตามความ
เขาใจของบุคลากรโรงเรียนสาธิต นอกจากนี้ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ
มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ฉบับ วาดวย เงินบํารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ใหการเก็บเงินตาง ๆ อยูในกํากับของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ไมมีสวนเกี่ยวของกับ 
คณะครุศาสตร และการบริหารการเงินใหอธิการบดีตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งแตก็ไมไดใหคณบดี
คณะครุศาสตรมาเปนกรรมการบริหารในสวนนี้ 
   ๓.๔ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปน “สถานศึกษา” ประเภท 
“โรงเรียน” ที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๔)  
   ๓.๕ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒ ระดับ คือ ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 
   
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและอภิปราย สรุปไดดังนี้ 
 
  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การกําหนดสถานภาพบุคลากรของ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ฉบับลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นั้น ไมสามารถ
นํามาใชในการอางอิงฐานะของโรงเรียนสาธิตและสถานภาพของบุคลากรโรงเรียนสาธิตได และเปน
ประกาศที่ทําใหบุคลากรโรงเรียนสาธิตเกิดความสับสนและคิดวามีสิทธิในการลงคะแนนเลือก  
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 ๑๙ 

แตทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดบุคลากรและตําแหนงตามขอมูลบุคลากรของโรงเรียนสาธิตนั้น  
พบวาตําแหนงของบุคลากรแตละคนเปนครูผูสอนระดับประถมศึกษาและครูผูสอนระดับอนุบาล
ศึกษา ซ่ึงกรณีผูที่จะไดสิทธิเลือกตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เทานั้น กรณีผูที่จะมีสิทธิจึงตองเปน “อาจารย” ไมวาจะในกรอบโครงสราง
อัตรากําลังหรือนอกกรอบโครงสรางอัตรากําลังก็ถือวาเปนอาจารย นอกจากนี้ หากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการก็เปนอาจารยเชนเดียวกัน หากจะใหครูโรงเรียนสาธิตมีสิทธิก็ควรเปลี่ยน
สัญญาจางใหกําหนดตําแหนงเปนอาจารยทั้งหมด   
  ๒. การสรรหาคณบดีมีขอบังคับกําหนดไวอยูแลว ตองทําตามขอบังคับนั้น ซ่ึงตาม
คํานิยาม คําวา “บุคลากรของคณะ”  ตองประกอบไปดวย ๓ องคประกอบ คือ (๑) เปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  (๒) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้นตองเปนสายการสอน และ (๓) พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตองสังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดี    กรณีครูโรงเรียนสาธิตถาพิจารณาแลว
เปนไปตามองคประกอบครบถวนก็สามารถมีสิทธิเลือกได ถาไมครบองคประกอบก็ไมมีสิทธิเลือก 
กรณีที่ครูโรงเรียนสาธิตถามวาเหตุใดครูโรงเรียนสาธิตจึงไมมีสิทธิ สภามหาวิทยาลัยสามารถให 
เหตุผลไดวา เนื่องจากเปนไปตามขอบังคับ และเหตุใดตองออกขอบังคับใหครูโรงเรียนสาธิตไมมี
สิทธิ สภามหาวิทยาลัยสามารถใหเหตุผลไดตามที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอธิบายวามีเหตุผลเชนใด
จึงไดกําหนดขอบังคับออกมา 
  สวนกรณีหากสภามหาวิทยาลัยเห็นวาครูโรงเรียนสาธิตไมไดรับความเปนธรรม 
ก็ควรตองแกไขขอบังคับ แตถาแกไขขอบังคับในขณะนี้อาจไมยุติธรรมกับคณะอื่นที่ดําเนินการ 
สรรหาเสร็จส้ินไปแลว เพราะหากมีการแกไขขอบังคับอาจมีกรณีมีจํานวนผูมีสิทธิเลือกเพิ่มมากขึ้น
และอาจเกิดปญหาตามมาได แตขณะนี้สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพียงแคนิยามของขอบังคับวา
เปนไปตามองคประกอบ ๓ ขอ ดังที่กลาวไวขางตนหรือไม 

๓. ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดใหโรงเรียนสาธิต เปน
หนวยงานอิสระขึ้นตรงกับอธิการบดี แตหากเปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงกับอธิการบดีเชนนี้จะไมมี
หองปฏิบัติการเพื่อใชปฏิบัติการสําหรับคณะครุศาสตร อธิการบดีจึงไดกําหนดใหโรงเรียนสาธิต 
เปนหนวยงานในการดูแลของคณะครุศาสตรโดยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. ๒๕๔๖
นับตั้งแตนั้นมาการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตจึงอยูภายใตการกํากับดูแลโดยตรงของคณบดี
คณะครุศาสตรทั้งหมด  
  กรณีที่โรงเรียนสาธิตไมมีช่ือในสารสนเทศและกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหโรงเรียนสาธิตมีความเปนอิสระในการบริหารการเงิน ฉะนั้น 
ในดานงบประมาณจะไมระบุรายช่ือ  โดยโรงเรียนสาธิตบริหารจัดการดวยงบประมาณของโรงเรียน
สาธิตและงบประมาณแผนดิน ซ่ึงเปนการจําแนกตามระบบการจัดสรรงบประมาณไมไดจําแนกตาม
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 ๒๐ 

สังกัดของบุคลากร นอกจากนี้ในรายงานการประเมินของ สมศ. จะระบุตําแหนงของบุคลากรเหลานี้
วาเปนอาจารยสายวิชาการเพราะถือวาเปนผูสอน 

๔. กรณีที่กลาวถึงการบริหารงานบุคคล จะเปนการบริหารจัดการในบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยไมไปอิงกฎเกณฑอ่ืนๆ เพราะถือวามหาวิทยาลัยบริหารงานดวย
ตนเอง  และออกประกาศตาง  ๆ  ตามกรอบนโยบายของอธิการบดีและกรอบขอบังคับของ 
สภามหาวิทยาลัยโดยไมนํากฎเกณฑอ่ืนๆ มาเชื่อมโยงวาครูโรงเรียนสาธิตมีสถานะอยางไร ตัวอยาง 
ที่สามารถอธิบายไดชัดเจนคือ พนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีทั้งหมด ๒ สาย คือ  
(๑) สายวิชาการ และ (๒) สายสนับสนุน ซ่ึงครูโรงเรียนสาธิต ก็ควรตองกําหนดเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงการเรียกกันวา “ครู” เปนคําที่เรียกกันมานาน แตความจริงแลวในบริบท
นี้จะไมมีการเรียกคําวาครู เนื่องจากพนักงานของมหาวิทยาลัยมีเพียง ๒ ประเภท ไดแก พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เทานั้น และเพื่อใหเกิดขวัญและ
กําลังใจแกครูโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยไดศึกษาแนวทางจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีโรงเรียนสาธิต 
และเห็นวาครูโรงเรียนสาธิตสามารถพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาและขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได จึงไดจัดการประชุมและออกประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานภาพของครูโรงเรียน
สาธิตดังกลาว ซ่ึงคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” ก็นํามาใชในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน 
คร้ังแรกโดยอธิการบดีคนปจจุบัน โดยขณะนั้นยังไมมีประกาศหรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวของ และโดย
หลักการแลวมหาวิทยาลัยพยายามจะทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันและ 
มีสวนรวมในการบริหารใหไดมากที่สุดเพื่อใหเกิดการบริหารแบบ Merit System ซ่ึงประกาศฉบับนี้
ถือวาเปนกฎหมายที่เปนการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะระบุวาประกาศฉบับนี้ 
ไมถูกตองหรือผิดกฎหมายจึงไมนาเปนไปไดเพราะประกาศฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว และในขณะเดียวกันอธิการบดีมีอํานาจที่จะออกประกาศใด ๆ 
ตามขอบังคับ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  นอกจากนี้การที่มีการ
ตีความหมายของคําวาอาจารยโดยละเอียด และแบงคุณสมบัติออกเปน ๓ ขอนั้น หากพิจารณา 
ใหละเอียดจะพบวากรณีอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาตรีก็มีคุณสมบัติไมครบ ๓ ขอเชนกัน เวนเสียแต
จะพิจารณาวามีสัญญาจางหรือไม ไดรับเงินเดือนหรือไม และเปนสายอะไร อยางเชนโรงเรียนสาธิต
นั้นบุคลากรก็มีสัญญาจาง ไดรับเงินเดือนและมีการปรับเงินเดือนขึ้นให สวนบุคลากรใดจะอยูในสาย
วิชาการหรือสายสนับสนุนก็อาจพิจารณาเปนลําดับตอไป 

๕. ครูโรงเรียนสาธิตไมไดเรียกรองวาจะตองไดสิทธิเพียงแตอยากทราบวาเหตุใด 
จึงไมไดสิทธิ การออกขอบังคับใด ๆ ที่กระทบสิทธิผูอ่ืนนั้นไมควรกระทํา แตหากการออกขอบังคับ
นั้นชอบดวยเหตุผลก็สามารถยอมรับได  
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๖. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ผานมาไดสรุปเรื่องนี้ไวแลววาบุคลากร
ของโรงเรียนสาธิตไมมี สิทธิตามที่ขอบังคับกําหนดไว  และจากขออภิปรายของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนั้นทําใหมีประเด็นเพิ่มเติม และเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ 
ที่มหาวิทยาลัยควรไปดําเนินการตอ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอยากใหโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีความแตกตางและพิเศษกวาโรงเรียนสาธิตทั่วๆ ไป ซ่ึงมีตัวอยางใน
มหาวิทยาลัยหลายแหงที่สามารถทําได โดยทําใหโรงเรียนสาธิตเปนที่ตองการของผูปกครองที่จะนํา
เด็กมาเขาเรียน ซ่ึงขณะนี้โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังไมไปถึงตรงนั้น จึงควร
กําหนดเปนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาโรงเรียนสาธิตตอไป ดังเชนที่เคยอภิปรายกันวา
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหอาจารยคณะครุศาสตรมาสอนและอาจารยก็มี
คุณสมบัติครบคือสอนทั้งในระดับอุดมศึกษาและสอนในโรงเรียนสาธิตดวย คุณภาพจึงปรากฎ
เดนชัด  

๗. การอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทําใหเขาใจประเด็น
โรงเรียนสาธิตไดดีขึ้นวาโรงเรียนสาธิตสวนมากจะจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แลวยกฐานะขึ้นใหเปนหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะโดยใหผูอํานวยการเปนผูบริหาร
จัดการ แตในดานการเรียนการสอนนั้นใหคณะครุศาสตรเปนผูดูแลและชวยบริหารจัดการ โดยมี
อาจารยผูสอนทั้งในและนอกคณะครุศาสตรมาสอนในวิชาตาง ๆ และสถานภาพของโรงเรียนสาธิต
จะไมใชครูโรงเรียนพื้นฐานทั่วไปแตเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันนี้มีผูปกครองสนใจ 
นําบุตรหลานเขาโรงเรียนสาธิต อยางเชน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะมีโควตาสําหรับนักเรียนที่เปนบุตรหลานของ
พนักงาน ศิษยเกา และกําหนดจํานวนคนนอกที่จะรับเพิ่มเติมไวชัดเจน โรงเรียนสาธิตจึงถือวาเปน
โรงเรียนชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงควรทําใหโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนตนแบบอยางแทจริง และ
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรใหโรงเรียนสาธิตเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล 
ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรโรงเรียนสาธิตตองมีสถานภาพและสิทธิเทาเทียมกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในองคกรเดียวกัน  

๘. ในครั้งนี้ควรใหครูโรงเรียนสาธิตไดเขาไปมีสวนรวมกอนแมเพียงเล็กนอย 
ก็ยังถือเปนสิ่งที่ดี ดังเชนที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ผานมามีขอเสนอแนะวาอาจใหมี
สวนรวมโดยการลงคะแนนแยกกลอง และในคราวตอไปจึงคอยทําใหมีความชัดเจน 

๙. กรณีอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีนั้น หากเปนอาจารยและสอนใน
ระดับอุดมศึกษาก็มีสิทธิเลือกหมด ซ่ึงตามกฎหมายหากสอนระดับปริญญาก็ถือวาเปนอาจารย 

๑๐. ควรมีขอสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากหากมีการใหสิทธิครูโรงเรียนสาธิตลงคะแนน
จะสงผลกระทบกับจํานวนผูมีสิทธิเลือก เนื่องจากรายชื่อผูมีสิทธิเลือกที่ประกาศออกไปมีจํานวน ๗๔ 
คน ในขณะที่ครูโรงเรียนสาธิตมีจํานวน ๒๘ คน ซ่ึงเปนอัตราสวนที่สูงพอสมควร และอาจทําใหการ
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เลือกเปลี่ยนแปลงไปได และกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดอัตราสวนคะแนนจากกรรมการ
สรรหาและคะแนนจากผลการลงคะแนนเลือกเปน ๓๐ : ๗๐ นั้น จะใหคะแนนของโรงเรียนสาธิต 
อยูใน ๗๐ ดวยหรือไม หรือใชเปนเพียงขอมูลประกอบเทานั้น 

๑๑. คะแนนของโรงเรียนสาธิตควรนํามาใชเปนเพียงขอมูลประกอบการพิจารณา
สําหรับสภามหาวิทยาลัยเทานั้น 

๑๒. กรณีนี้เปนการสรรหาคณบดี การลงคะแนนเปนการแสดงความยอมรับนับถือ 
ไมใชการเลือกตั้ง ควรแยกใหชัดเจนเพราะเปนคนละกรณีกันระหวางการสรรหากับการาเลือกตั้ง ซ่ึง 
การสรรหาสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดทาย ดังนั้นหากคณะกรรมการ 
สรรหาฯ เสนอบุคคลใดแลว สภามหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาคะแนนความยอมรับนับถือเปนขอมูล
สวนหนึ่ง เชน กรณีผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ๒ คนไดคะแนน ๘๓ และ ๑๒ สภามหาวิทยาลัย 
ก็ตองพิจารณาเลือกผูที่ไดคะแนน ๘๓ กอน แตทั้งนี้ก็ตองพิจารณาขอมูลอ่ืนๆประกอบกันไป 

๑๓. ประเด็นโรงเรียนสาธิตเปนประเด็นใหญที่สําคัญ มหาวิทยาลัยควรตองแกไข
โดยมีเปาหมายที่จะใหโรงเรียนสาธิตโดดเดนและมีคุณภาพขึ้นมาใหได อาจไมใชภายในเร็ววันนี้ 
แตควรเปนภายในระยะเวลาอันสมควรไมชาจนเกินไป และไมควรนําเรื่องการแบงสวนราชการหรือ
การเรียกชื่อเขามาเกี่ยวของ เพราะเปนสิทธิเร่ืองการบริหารจัดการ ควรเนนการพัฒนาดานคุณภาพ
เปนหลัก โดยสนับสนุนใหครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาตนเองและองคกรควบคูกันไป 

   
  มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. ใหคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะครุศาสตร 
รับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรโรงเรียนสาธิต ดวยการใหลงคะแนนแยกหีบตางหากจากหีบเลือก
ของผูมีสิทธิเลือกเพื่อแสดงความยอมรับนับถือ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  
การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และใหนําผลการลงคะแนนเพื่อรับฟงความคิดเห็นดังกลาวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูล
ประกอบ  โดยไมนําไปรวมกับคะแนนเลือกเพื่อแสดงความยอมรับนับถือของผูมีสิทธิเลือก 
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดหลักเกณฑไวแลว 

๒. มอบมหาวิทยาลัยแกไขปญหาสถานภาพของครูโรงเรียนสาธิตใหชัดเจน
และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดจนถึงการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตใหมีคุณภาพ
และมีความโดดเดน ใหเปนโรงเรียนตนแบบอยางแทจริง และควรสนับสนุนใหครูโรงเรียนสาธิต
พัฒนาตนเองและองคกรควบคูกันไป 
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 ๕.๗ การพิจารณาผลการสอบสวนเพื่อการพิจารณาลงโทษทางวินัย  
  ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    
  จํานวน ๑ ราย 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๘ (ราง) คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
  แทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 
   
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี ใจรักษ รักษาการ รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา 
นําเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๒ (๓) และ (๔) ครบวาระ 
การดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๓ คณะกรรมการเงินรายได  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการ 
ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๘ 
 
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

๑. เปนการเสนอขอแตงตั้งยอนหลังไปวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถือวายอนหลัง
ไปนานมาก 

๒. คณะกรรมการเงินรายไดชุดแรกไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ และครบ
วาระการดํารงตําแหนงเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๑ หลังจากครบวาระแลวตั้งแตนั้นเปนตนมาก็ไมไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน และกรรมการผูดํารงตําแหนงบริหาร จํานวน ๓ คน  
แทนตําแหนงที่วาง แตกลับมีการประชุมมาแลวหลายครั้ง อาจจะเกิดปญหาตามมาในภายหลังได  

๓. หลังจากที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูดํารงตําแหนงบริหารครบวาระ 
หลังจากนั้นไดมีการประชุมอีก  ๓  ครั้ง  ซ่ึงสวนมากเปนการใหความเห็นเพื่อนํา เสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย ไมไดมีการอนุมัติใด ๆ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการชุดดังกลาว  

๔.  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๒ วรรคสาม กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเปนคราว ๆ ไปตามความเหมาะสม  แตในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
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๕. ควรใหคณะกรรมการติดตามวากรรมการแตละประเภทมีวาระการตําแหนงเปน
เวลาเทาใด และจะแตงตั้งใหมภายในระยะเวลาเทาใด 

๖. กรณีที่มีกรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหารที่เปนผูรักษาการซึ่งคัดเลือกกันเอง
นั้น หากมีการแตงตั้งในคราวนี้คราวตอไปเมื่อกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงไปก็ควรมีการ
แตงตั้งใหมอีกครั้ง  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ตาม (ราง) คําส่ัง ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  
 ๕.๙ การพิจารณาคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี ใจรักษ รักษาการ รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยไดเจรจาเรื่องการจัดทําคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กับคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๑ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยจึงได
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของตัวช้ีวัด นําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย และเกณฑการให
คะแนนในเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการจัดทําคํารับรองดังกลาว ระหวางอธิการบดีและเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามดวย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๕.๙  
  และนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสวนของตัวชี้วัดท่ี ๓ ซ่ึงประกอบดวย ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ ระดับ
ความสําเร็จของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาและจัดตั้งศูนยการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คายการเรียนรู คายนันทนาการในวิทยา
เขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระดําริ และ ตัวช้ีวัดที่ ๓.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ  รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม   
  และเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ไดมาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และพบวา
มหาวิทยาลัยไดใชระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิคส (Budgetary System) ช่ือวา โปรแกรมชางเผือก 
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ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือของกองนโยบายและแผนงาน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานภายในตาง ๆ ใชทําการขออนุมัติเบิกจาย ตัดยอด
งบประมาณ และตรวจเช็คขอมูลการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรของหนวยงาน เพื่อใหไดขอมูล
ที่ ถู ก ต อ ง และมี ค ว าม เ ป นป จ จุ บั น  โด ย ได ใ ช ม าประม าณ  ๒  ป  ควบคู ไ ปกั บ ร ะบบ 
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบ GFMIS ซ่ึงเปนระบบติดตาม
งบประมาณแผนดิน โดยยังไมไดขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการใชระบบชางเผือก 
ก.พ.ร. จึงเสนอแนะใหมีการขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีระบบใหมซ่ึงซ้ือมาจากมหาวิทยาลัยแมโจอีก ๑ ระบบ 
คือ ระบบ FIS (Faculty Information System) ซ่ึงเปนระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและ 
การบริหารงานที่เชื่อมโยงในระบบของ ก.พ.ร. และ สมศ. โดยมหาวิทยาลัยไดตั้งงบประมาณซื้อ
ระบบและอธิการบดีไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยแมโจไวแลวและขณะนี้กําลังอยูในระหวางทดลอง
ระบบ 
  ดังนั้น จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการนํา
ระบบชางเผือก และระบบ FIS มาใชในการติดตามและประเมินผลงบประมาณในเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ เนื่องจากมีผลเกี่ยวเนื่องตอการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี ้
 

๑. การจัดทําคํารับรองในปจจุบันตัวช้ีวัดจะลดลงเหลือ ๑๘ ตัวช้ีวัด จากเดิมที่มี
ประมาณ ๒๐ ตัวช้ีวัด สงผลใหคุณภาพของการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเปนสิ่งสําคัญ โดยมีหลายมิติ 
ที่เกิดขึ้นใหมโดยเฉพาะมิติที่เปนเรื่องของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองมีการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

๒. สภามหาวิทยาลัยควรอนุมัติในหลักการไปกอน หากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอแนะไดในภายหลัง เนื่องจากเมื่อสงไปแลวสามารถปรับแกได 
โดยจะใหเวลาในการปรับแก ๑ เดือน และมหาวิทยาลัยจะนํามารายงานอีกครั้งเพื่อใหเกิดความชัดเจน  

๓. ตัวช้ีวัดที่เขมงวดมาก ๆ มหาวิทยาลัยอาจตอรองกับ ก.พ.ร. ใหผอนปรนบาง 
๔. ก.พ.ร. ตองการจะเห็นความเปนรูปธรรมของตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ โดย ก.พ.ร. 

จะชื่นชมอยางมากหากมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้งศูนยการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแลว
เสร็จโดยเร็ว และควรจัดตั้งใหเปนหนวยงานที่เปนรูปธรรมและมีฐานะเทียบเทาคณะ ซ่ึงจะเขาขาย
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสวนงานภายใน 

๕. ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ นั้น อําเภอแมริมถือวาเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งศูนยการศึกษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตทั้งนี้ในการวางแผนนั้น เฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาจจะ
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ยังไมเพียงพอ ควรใหความสําคัญกับการศึกษานิเวศวิทยา อนุกรมวิทาน และหากนํามาเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยวไดก็นาจะเปนประโยชน เนื่องจากศูนยการทองเที่ยวที่แมริมปจจุบันนี้มีนักทองเที่ยว 
เขาไปทองเที่ยวจํานวนมาก ดังนั้น ควรมีการวางแผนโดยใหมีสวนรวมจากบุคคลที่มีวิสัยทัศนดาน 
การทองเที่ยวดวย  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   ๑. เห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
   ๒. เห็นชอบแผน/โครงการที่ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีวัด
ความสําเร็จ ตามที่ สมศ.ใหขอเสนอแนะในตัวช้ีวัดที่ ๓.๑  ๓.๒  ๓.๓  และ ๓.๔ ตามที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
   ๓. เห็นชอบในการกําหนดกระบวนงานที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการจํานวน ๖ กระบวนงาน ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
   ๔ .  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนํ าระบบงบประมาณอิ เ ล็กทรอนิคส 
(Budgetary System) ช่ือวา โปรแกรมชางเผือก และ ระบบ FIS (Faculty Information System) มาใช
ในการติดตามและประเมินผลงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  
 ๕.๑๐ (ราง) งบประมาณรายจายจากเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  คร้ังท่ี ๑ ของบณัฑิตวิทยาลัย 
 
  ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี ใจรักษ รักษาการ รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา 
นําเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหบัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการเงินรายไดที่
ไดรับมาดวยตนเอง จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ งบประมาณรายจายเงินรายได จากโครงการที่มี
ระบบการบริหารจัดการเอง  (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๒ คร้ังที่ ๑  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ แลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑๐ นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกต ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการเงินรายไดที่อนุมัติ (ราง) งบประมาณรายจายเงินรายไดฉบับนี้  
เปนคณะกรรมการที่ไมสมบูรณเนื่องจากขาดกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ครบวาระการ
ดํารงตําแหนง ในระเบียบวาระที่ ๕.๘  

๒. (ราง) งบประมาณรายจายเงินรายไดฉบับนี้มีการยกงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาดวย ความจริงกรณีนี้ควรเปนการขอใชเงินคงคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตั้งจายสมทบ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามรายการที่ ๔.๔ ถึง ๔.๕ จึงจะถูกตอง การไปยกงบประมาณ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเติมป พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นเปนการไมถูกตอง 

๓. เอกสารการประชุมหนา ๑ ในหัวขอ คาใชจายกลาง หัวขอยอยที่ ๘.๒ ครุภัณฑ
รายการที่ ๑ ราคาตอหนวยอาจเปน ๑๙,๙๐๐ บาท ใหมหาวิทยาลัยไปตรวจสอบอีกครั้ง 

๔. สืบเนื่องจากที่ไดพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๘ ไปแลวนั้น ควรมอบสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบวาขณะนี้มีคณะกรรมการอะไรบางที่ครบวาระการดํารง
ตําแหนงไปแลว เนื่องจากเห็นวามีการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการที่คราบวาระการดํารงตําแหนง
มาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาบอยครั้ง เกรงวาจะทําใหมติตาง ๆ เปนโมฆะ ทั้งนี้ เมื่อตรวจพบแลว
ใหเรงติดตามเสนอเรื่องขอแตงตั้งใหทันภายในระยะเวลาที่กฎระเบียบกําหนดไว 
 
  มติสภามหาวิทยาลัย 
   ๑. อนุมัติ (ราง) งบประมาณรายจายเงินรายได จากโครงการที่มีระบบ 
การบริหารจัดการเอง (บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตาม (ราง) ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ และใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 
   ๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการทุกชุดที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
 
 ๕.๑๑ การจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก  
  โดยจางในอัตราท่ีสูงกวาวุฒ ิ
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๘ 

 ๕.๑๒   การปรับฐานอตัราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับ
  ปริญญาเอก 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๓  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
               หลักสูตรใหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
   เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 ๕.๑๔   การเสนอบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
 
   อธิการบดีขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ 
 
               ๖.๑     ระดมความคดิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                             -  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิ
 -  โครงการความเปนเลิศทางดานการพฒันาครูวิทยาศาสตร 
 
    เล่ือนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 
  ๖.๒ การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

 
   มหาวิทยาลัยขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 
 
 ๖.๓   การทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 
  นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหความเห็นตอ
ที่ประชุมวา  เนื่องจากเกิดสถานการณทางเศรษฐกิจที่ถดถอยในปจจุบัน  จึงเปนสิ่งสําคัญ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 



 ๒๙ 

ที่มหาวิทยาลัยควรตองทําความเขาใจกับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๓ และชั้นปที่ ๔ 
เกี่ยวกับการมีงานทําและภาวะการวางงาน โดยควรชวยดูแล ตักเตือน และแนะแนวสิ่งที่นักศึกษาควร
จะทําในสภาวการณเชนนี้  เพราะหากวานักศึกษายังไมเขาใจและไมทราบวาตนเองควรตอง 
ปฏิบัติตนอยางไร นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปก็จะลําบากและไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณได 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย 
    มอบมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ไปพิจารณาดําเนินการ 
 
 ๖.๔   การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป    

 
  สภามหาวิทยาลัยนัดประชุมครั้งตอไปในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมเอื้องผ้ึง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

                                      อมตะ  ปญจไชยา 
(นางสาวอมตะ  ปญจไชยา) 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

      ถนัด  บุญชัย 

(อาจารยถนัด  บุญชัย) 
รักษาการ รองอธิการบดี 

  ปฏิบัติหนาที ่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

 


